



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ฉบับประจำวัน ที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๒๓,๒๔
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูก็ได้

คิวท้อหย 'อำนาจ'
14ก.ย.ที่โคราช
ตะบันไฟท์บังคับ
ชนะเจอ'ซู ชิ หมิง'

คิวชกไฟท์บังคับ อำนาจ เกษตรพัฒนา ป้องแชมป์หลายเวที สหพันธ์มวยนานาชาติ กับ แม็ควิลเลียมส์ อาโรโย ผู้ท้าชิงชาวเปอร์โตริโก ลงตัววันที่ 14 ก.ย.นี้ ที่นครราชสีมา **อ่านต่อหน้า 24**

อำนาจ

ความเคลื่อนไหวของการชกป้องกันแชมป์โลกรุ่นฟลายเวท สหพันธ์มวยนานาชาติ (ไอบีเอฟ) ไฟท์บังคับของ "เจ้าเพชร" อำนาจ เกษตรพัฒนา ที่มีคิวพบ แม็ควิลเลียมส์ อาโรโย ผู้ท้าชิงอันดับ 1 ชาวเปอร์โตริโก ล่าสุด "ดร.จิมมี่" เอกรัฐ ไชยโชติช่วง ผจก.ของแชมป์โลกชาวไทย เปิดเผยว่า กำหนดการล่าสุดลงตัวแล้วกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ โดยการชกจะมีขึ้นในวันที่ 14 กันยายนนี้ ที่อาคารลิตตพัลลิก ภายในสนามกีฬา 80 พรรษา จ.นครราชสีมา โดยมี นายสุวิจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี รับเป็นประธานจัดการแข่งขัน ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

สำหรับความพร้อมของอำนาจในขณะนี้ ได้เริ่มเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมที่ มศว องค์กรกีฬ คลอง 16 แล้วประมาณ 2 สัปดาห์ โดยช่วงนี้เป็นการซ้อมเพื่อปรับสภาพร่างกาย ซึ่งนอกจากเทรนเนอร์แล้ว ยังมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬามากมายดูแลอย่างใกล้ชิด ก่อนที่จะมาตีและวางแผนชกในช่วง 1 เดือนครึ่งที่เหลือ โดยจากที่ได้ดูเทปการชกของ อาโรโย พบว่าเป็นนักชกสุดอันตราย หมัดหนัก โดยเฉพาะหมัดชกซึ่งเป็นทีเด็ด ซึ่งจากสถิติการชก 16 ครั้งที่ผ่านมา ชนะ 15 ไฟท์ และเป็นการชนะน็อกถึง 13 ไฟท์ แพ้เพียงครั้งเดียว บ่งบอกถึงความน่ากลัวได้เป็นอย่างดี

ดังนั้นจึงสั่งให้อำนาจ คิวเข้มทั้งเรื่องการป้องกันและสภาพร่างกายที่ต้องแข็งแรงพร้อมรับมือให้ได้ ขณะเดียวกันยังสั่งให้ ชันนี่ บอย กาโร นักชกฟิลิปปินส์ อดีตแชมป์โลกรุ่นนี้ของสภามวยโลก ซึ่งก่อนหน้านั้นเคยมาเอาชนะน็อก "เจ้ากร" พงษ์ศักดิ์เล็ก โถ่อย่างห้าดาวyim ของไทย ที่เป็นมวยสไตล์คล้ายคลึงกัน คือ เป็นมวยดุดัน เดินหน้าชน และหมัดหนัก มาเป็นคู่ซ้อมให้อำนาจอีกด้วย

"การชกครั้งนี้เป็นงานหนักมาก ๆ ดังนั้นเราจึงตัดสินใจลงทุนประมูลเพื่อขอเป็นผู้จัดการชกถึง 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 6 ล้านบาท เพื่อจัดการชกไฟท์นี้มาจัดในเมืองไทย ซึ่งเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว งบประมาณในการกระเปิดศึกป้องกันแชมป์ของอำนาจครั้งนี้จึงทะลุเกินกว่า 10 ล้านบาท เพื่อเป็นการพยายามรักษาเข็มขัดแชมป์โลกให้อยู่ในเมืองไทยต่อไป ส่วนถ้าไฟท์นี้อำนาจผ่านได้ การชกไฟท์หน้าก็เป็นที่แน่นอนว่าจะไปป้องกันแชมป์กับ ซู ชิ หมิง นักชกจีน ซึ่งเป็นคู่ปรับเก่าสมัยที่ยังชกสมัครเล่นอยู่ที่มาเก๊า ในช่วงเดือนพฤศจิกายน หรือธันวาคมนี้ แน่นนอน"

